

Khoa vi sinh vật của Học viện Y tế công cộng thuộc Đại học Hong Kong đang hợp tác với Trung Quốc để nghiên cứu phát triển một loại vaccine phòng ngừa qua mũi phòng chống viêm đường hô hấp cấp Covid-19.



Hong Kong sắp thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 phòng ngừa.
(Ảnh minh họa. Nguồn: dtnext)

Đài Án đã được Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong huy động 20 triệu HKD và vào tháng 11 tới sẽ triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Hong Kong sẽ chi 100 tình nguyện viên có sức khỏe tốt, tuổi không quá cao để tiến hành thử nghiệm. Dự kiến nhanh nhất sau 1 năm triển khai thử nghiệm mới có thể đưa vào sử dụng.

Giáo sư Viên Quốc Dũng, Chủ nhiệm Khoa Vi sinh vật cho biết, việc thử nghiệm vaccine phải chia làm 3 giai đoạn, dự kiến có hàng chục nghìn người tham gia. Ông giới thiệu loại vaccine hiện đang được nghiên cứu phát triển của sở dĩ phòng ngừa virus để kích thích hệ miễn dịch

chưa ngừng sản xuất.

Vaccine dãn xạ t mũi giãn xạ vaccine phòng ngừa bệnh tật cho trẻ em, không phải là vaccine thu nhập, hy vọng rằng vaccine mới này có khả năng phòng virus tốt hơn.

Cũng liên quan vaccine ngừa Covid-19, ngày 10/9, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho hay, nước này đang cân nhắc yêu cầu từ Moscow về việc tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3 đối với vaccine của Nga và sẽ đưa ra quyết định liên quan trong tuần tới.

Phát biểu trên các báo chí sau các cuộc họp luận về quan chức y tế đưa phòng ngừa khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Koca cho biết, đã bắt đầu công tác thử nghiệm giai đoạn 3 với một loại vaccine từ Trung Quốc và Pfizer. Bên cạnh đó, yêu cầu của Nga đang được cân nhắc.

Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ nói: “Chúng tôi đã nhận được yêu cầu liên quan đến thử nghiệm cuộc thử nghiệm giai đoạn 3 đối với loại vaccine này. Chúng tôi đã nhận thấy lý do dùng này là để, nhưng nếu tiến hành lâm sàng, cũng như giai đoạn 1 và 2 đã được hoàn thành. Nhóm khoa học vaccine của chúng tôi sẽ đưa ra đánh giá về vấn đề trong những ngày tới. Chúng tôi có thể cho phép thử nghiệm giai đoạn 3 đối với vaccine của Nga trong tuần tới”.

Cũng theo ông Koca, Thổ Nhĩ Kỳ đang thử nghiệm 13 loại vaccine ngừa Covid-19 khác nhau, song hiện nay mới chỉ có các cấp độ thử nghiệm giai đoạn 1.

Theo Thegioidi & Vietnam.